

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง จดทะเบียนพรรคสหภูมิ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับจดทะเบียนพรรคสหภูมิเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ มีรายการดังต่อไปนี้

ทะเบียนเลขที่ ๔/๒๕๐๐

วันรับจดทะเบียน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๐

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของพรรคการเมือง บ้านเลขที่ ๕๘๐

ชอยสงวนสุข ถนนพระราม ๕ อำเภอคู่มือ จังหวัดพระนคร

ชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

ชื่อของเลขาธิการพรรคการเมือง นายสงวน จันทรธำชา

กำหนดนโยบายของพรรคการเมือง

อุดมคติ

เจตจำนงของปวงชนชาวไทยเป็นสิ่งที่ต้องเคารพและปฏิบัติตาม  
เสรีภาพ สมภาพ ภราดรภาพ เป็นรากฐานของประชาธิปไตย

## นโยบาย

## การปกครอง

จะดำเนินการยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบ  
รัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

จะดำเนินการส่งเสริมให้ประชากรของแต่ละท้องถิ่นได้มีโอกาส  
จัดการบริหารกิจการของแต่ละท้องถิ่นของตนเองโดยอิสระ

จะดำเนินการให้ประชากรราษฎรได้รับบริการ เมื่อเจ็บป่วย พิกการ  
หม้าย ชรา หรือขาดอาชีพ โดยเฉพาะมารดาและเด็ก

จะดำเนินการให้ประชากรราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ  
ของตนเองโดยให้ความปลอดภัยทางชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้  
เพียงพอเป็นที่แน่นอน ทั้งด้านเสรีภาพและกรรมสิทธิ์

## การต่างประเทศ

จะดำเนินการรักษาและส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ โดย  
มูลนิธิแห่งความเสมอภาคและดีดดีเท่าเทียมกัน

จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง  
ประเทศ เพื่อให้เกิดสันติภาพถาวร

## การเศรษฐกิจและการคลัง

จะดำเนินการจัดตั้งสถาบันการเศรษฐกิจแห่งชาติ เพื่อความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจของประเทศ

เล่ม ๑๔ ตอนที่ ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐

จะดำเนินการในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการขนส่ง ให้สอดคล้องต่อกัน โดยมีโครงการอันแน่นอน

จะดำเนินการส่งเสริมให้ราษฎรได้ประกอบอาชีพ โดยยึดวิธีการสหกรณ์เป็นหลัก

จะดำเนินการส่งเสริมให้ราษฎรได้มีและรู้จักใช้เครื่องทุ่นแรง ในการเกษตร

จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ราษฎรมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น และมีรายได้พอแก่การครองชีพ

จะดำเนินการเพื่อให้เด็กและกรรมกรพ้นจากภาวะหนี้สินและมีให้ตกอยู่ในฐานะเดี่ยเปรียบ

จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะให้ประเทศและราษฎรมีเอกราชทางเศรษฐกิจ

จะดำเนินการให้มีพลังงานเพียงพอในราคาต่ำ เป็นต้นว่า พลังงานจากกระแสไฟฟ้า จากถ่านหิน ถ่านหินธรรมชาติอื่น และในที่สุดจากทางค่านปรมาณู

จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อสังคมด้วยการจัดให้รัฐหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ดำเนินการในกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการสามัคคี

เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐

จะดำเนินการจัดทำ ดั่งเดิม ทางด้านอุตสาหกรรมหนัก และ  
ชักชวนให้มีการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามความ  
เหมาะสมและปลอดภัยของสังคม

จะดำเนินการส่งเสริมกิจการรถประทุน เป็นต้นว่า เชื้อเพลิง  
อุตสาหกรรมเบา เหมืองฝ้าย ตลอดจนอ่างเก็บน้ำ และการขุดบ่อตัก  
เพื่อนำเขื่อน้ำใต้ดินออกมา ใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการเกษตร ในท้องที่  
ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

จะดำเนินการส่งเสริมการอุตสาหกรรมในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น

จะดำเนินการส่งเสริมการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ให้เหมาะสม  
กับการผลิตของท้องถิ่นต่าง ๆ โดยการสร้างทางรถไฟ ถนนและคลอง  
คมนาคม เพื่อให้เป็นไปโดยรวดเร็วและประหยัด

จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภาชีอากาศ ให้เป็นธรรมและให้สอดคล้อง  
สอดคล้องกับการดำเนินการทางเศรษฐกิจ

จะดำเนินการให้การใช้จ่ายภาชีอากาศได้เป็นไปในทางที่เป็น  
ประโยชน์ที่สุดแก่ประชาชน

จะดำเนินการปรับค่าของเงินตราให้มีเสถียรภาพ ให้มีสัดส่วนพันธ  
คลังในด้านทุนสำรองและการหมุนเวียนของธนบัตรในท้องตลาด

จะดำเนินการส่งเสริมการเครดิตและการธนาคาร ให้เป็นประโยชน์  
แก่ประชาชนเพื่อความวัฒนาของการเศรษฐกิจ

เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐

### การรักษาความสงบภายใน

จะดำเนินการป้องกันอาชญากรรม โดยยึดหลักป้องกันก่อนปราบปราม

จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการรักษาความสงบเพื่อพระราชาราชฏมด้วยกรกระจ่ายกำลังเจ้าหน้าที่ออกไปตามท้องที่ต่าง ๆ ให้ได้ส่วนกับพระราชาราชฏม

จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการราชทัณฑ์ ทั้งในด้านการลงโทษอบรม และสวัสดิภาพของผู้ต้องโทษและผู้ต้องหา โดยยึดหลักมนุษยธรรม

จะดำเนินการให้ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ กำนัน และแพทย์ประจำตำบล ได้มีหลักประกันอันแน่นอน ทั้งในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง

จะดำเนินการ โดยทุกวิถีทางที่จะ ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและฝ่ายปราบปรามเป็นมิตรและเป็นผู้รับใช้พระราชาราชฏมให้เป็นเครื่องมือของบุคคลหรือคณะบุคคลใด ในทางการเมือง

### การทหารและการป้องกันประเทศ

จะดำเนินการ โดยทุกวิถีทางที่จะปรับปรุง ส่งเสริมการทหารของชาติให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันเอกราชอธิปไตยของ ประเทศและ

เล่ม ๑๔ ตอนที่ ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐

พระราชราษฎรได้ทุกโอกาส สัญญาหรือข้อตกลงใดที่เกี่ยวกับการใช้  
กำลังทหารต้องได้รับความยินยอมเห็นชอบจากรัฐสภา

จะดำเนินการให้ทหารเป็นทหารของชาติ มิใช่ของบุคคลใดหรือ  
หมู่คณะใด และจะให้ทหารเข้าใจโดยชัดแจ้งว่า ทหารนั้นมาจาก  
ราษฎร เพราะฉะนั้นราษฎรก็คือทหาร

การศึกษา ค้ำจุนา และวัฒนธรรม

จะดำเนินการส่งเสริมมาตรฐานของครู อาจารย์ ทั้งด้านปริมาณ  
และคุณภาพให้พอกับความต้องการ

จะดำเนินการโดยทุกวิถีทางเพื่อให้มีสถานศึกษา อุปกรณ์การ  
ศึกษา ให้พอกับความต้องการ

จะดำเนินการส่งเสริมการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาให้แพร่หลาย  
และสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจของชาติ

จะดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เตรียมอุดมศึกษา มัธยมศึกษา  
และอาชีวศึกษาตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้ความสะดวกแก่พระราชราษฎร

จะดำเนินการเชิดชูส่งเสริมทำนุบำรุงการค้ำจุนาทุกค้ำจุนาซึ่งเป็น  
การพนับถือของพระราชราษฎร

จะดำเนินการ ส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบประเพณี ของท้องถิ่นให้  
เป็นสมบัติของชาติอันไม่ขัดต่อความสงบสุขและศีลธรรมอันดีงามของ  
สังคม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประเทศชาติ

การคัดยุดิขกรรม

จะดำเนินการ โดยทุกวิถีทางที่จะให้การดำเนินการของฝ่ายคุณากร  
ได้เป็นอิสระ โดยเด็ดขาด

จะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว  
ยิ่งขึ้น

การสาธารณสุข

จะดำเนินการ โดยทุกวิถีทางที่จะผลิตแพทย์ พยาบาล และพนักงาน  
อนามัยให้เพียงพอ

จะดำเนินการจัดตั้งสถานอนามัย โรงพยาบาลให้ทั่วประเทศ และ  
จัดตั้งโรงงานเภสัชกรรมเพื่อผลิตยารักษาโรคชั้นภายในประเทศ

จึงประกาศให้ทราบ ตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ  
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๐

รามราชภักดิ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย